

Màu hồng của Trung Quốc chỉ là 'cờ giả'?

Tác Giả: Triá Phong

Thứ Tư:, 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

"... Nếu nó được dùng để đưa vào Hoa Kỳ thì nó sẽ sớm bị tiêu diệt. Trong khi nó đem ra để trưng bày các nước láng giềng thì đó là để hiểu 'lên ăn hiếp nh'."

BÉC KINH -ChiÉc hàng không màu hồng của Trung Quốc vừa được hạ thủy hôm Thứ Ba. Lễ hạ thủy có sự tham dự của các lãnh đạo nhà nước như Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bình, theo báo The New York Times.



Thủy thủ Hải Quân Trung Quốc dàn chào trên màu hồng Liêu Ninh trong buổi lễ hạ thủy tại cảng Đß Liên vào hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín.
(Hình: AP/Zha Chunming)

Trong sự kiện này, Trung Quốc muốn cho thủy quân đội của họ tăng cường thêm sức mạnh, trong khi đang có sự leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng và với những lãnh hải.

Mặc dù quy mô cáo rß và ngày hạ thủy và đánh giá cao về tầm quan trọng của chiÉc màu hồng, con tàu vẫn chỉ được dùng cho việc huấn luyện và thử nghiệm. Theo các chuyên gia về với ở Trung Quốc và quân sự, sự "16" sự trở về của tàu cho thấy hoạt động của nó chỉ trong giới hạn của việc tập luyện. Trung Quốc chỉ có máy bay để khả năng đáp xuống mặt hàng không màu hồng và mãi đến nay họ chỉ mới tập đáp xuống tàu mô hình trên mặt đất.

Dù sao, việc ra mắt chiÉc Liêu Ninh, tên của hàng không màu hồng này, ở cảng Đß Liên, phía Đông Bắc Trung Quốc, là một cố gắng để Trung Quốc kích động lòng ái quốc, vẫn đang lên cơn sốt trong 10 ngày qua về vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa họ với Nhật tại đảo Senkaku/Đß u Ngß biÉn Hoa Đông.

BÉ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố rằng chiÉc màu hồng này "làm tăng thêm sức mạnh của Hải Quân Trung Quốc," đồng thời giúp "Trung Quốc bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hiểu hiểu."

Một hình ảnh Trung Quốc chĩa là 'cờ đỏ' hay 'cờ trắng'?

Tác Giả: Triá Phong

Thứ Tư:, 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

Đội Hải Quân CS Trung Quốc tiếp tục vào miền tây, đổ bộ xuống các đảo tiếp tục vào tháng tiếp theo chuyên giao quyền lãnh đạo, và việc trình làng công khai chi tiết hàng không một hình, đồng nghĩa như là một phần của lực lượng công cộng sẽ đoàn kết quốc gia, trước khi bắt đầu đội hình.

Với một quốc gia, việc ra mắt công khai con tàu có vẻ như để tiếp đầu mối với các nước như là trong khu vực biển Đông, gồm Philippines, một đồng minh của Mỹ, và Việt Nam, thay vì rằng Trung Quốc có đội đảo ngầm sẽ mở một triển khai.

Trong khi đó, các nhà hoạch định quân sự Hoa Kỳ đánh giá tiếp tục quan trọng của việc hệ thống chi tiết Liêu Ninh. Một số viên chức Hải Quân Hoa Kỳ còn nói rằng không những thế mà họ còn khuyến khích Trung Quốc cần tiến tới trong việc đóng riêng hàng không một hình của mình cùng các chiến thuyền hải quân, vì làm như vậy họ sẽ tiêu phí hết tiền của.

Ông You Ji, một khách mời khách của tại đội hình của National University of Singapore, phát biểu trong cuộc phỏng vấn: “Thực tế là chi tiết một hình này hoàn toàn vô dụng đối với Hải Quân Trung Quốc. Nếu nó được dùng để đầu đầu vào với Hoa Kỳ thì nó sẽ sớm bị tiêu diệt. Trong khi nó đem ra để chứng minh các nước láng giềng thì đó là đầu mối ‘lợn ăn thịt heo’.”

Ông You tiếp rằng, Việt Nam, một nước láng giềng mà Trung Quốc đã nhiều lần có chiến tranh, có các chiến đấu cơ Sukhoi 30 do Nga chế tạo. Những chiến đấu cơ này sẽ là mối đe dọa đối với chi tiết hàng không một hình. Ông nhận định: “Ở biển Đông, một khi mà chi tiết một hình Liêu Ninh bị Việt Nam gây hại thì sẽ một một của Trung Quốc quyết không phải như. Thực không đáng chút nào.”

Ông You cho biết, mãi tới nay, phi công Trung Quốc chĩa miền tây tiếp đáp xuống một hình qua những đồng băng bê tông trên một đội, bằng những chiến đấu cơ J-8 do Trung Quốc chế tạo, mô phỏng theo chiến đấu Mig-23 do Liên Xô sản xuất cách đây 23 năm. Theo ông You, phi công Trung Quốc chĩa có khả năng đáp xuống một hình hàng không một hình đang di chuyển vì họ chĩa có đội lực phi công thích ứng.

Khi được hỏi liệu Trung Quốc có tiến đến việc tiếp đóng lấy một chiến đấu và liệu họ có chế đội phi công đáp xuống đó hay không, ông đáp: “Muốn đóng đội một hình con tàu như vậy cần phải qua

Mũ u hũ m cũ a Trung Quũ c chũ là 'cũ p giũ y'

Tác Giả: Triũ u Phong

Thứ Tư: 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

mũ t quá trình dài, hũ t sũ c dài.”

Ngũũ c lũ i, vũ i suy nghĩ hoài nghi nhũ trên, ông Li Jie, mũ t nhà nghiên cũ u tũ i Viũ n Khũ o Cũ u Hũ i Quân Trung Quũ c, phát biũ u trong cũ c phũ ng vũ n cũ a báo Nhân Dân rũ ng chiũ c mũ u hũ m này làm thay đũ i nũ p suy nghĩ truyũ n thũ ng cũ a Hũ i Quân Trung Quũ c, đũ ng thũ i mang lũ i nhũ ng thay đũ i phũ m chũ t vũ hoũ t đũ ng cũ ng nhũ cũ cũ u cũ a quân chũ ng này.

Mũ c dù Trung Quũ c không minh bũ ch vũ chi tiêu quũ c phòng, các chuyên gia quân sũ ngoũ i quũ c nói rũ ng hũ i quân cũ a Trung Quũ c không đũũ c cũ p nhiũ u ngân khoũ n bũ ng lũ c quân và không quân. (TP)